

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
NHIỆM KỲ 2021-2026**

**Họ và tên: PHẠM VĂN HẰNG - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy,
Chủ tịch HĐND huyện Đông Hưng**

Giới thiệu về bản thân: Tôi sinh ra ở xã Đông Hoàng, xuất thân từ nông dân. Lớn lên được học tập, đào tạo và tham gia nhiều công tác khác nhau: Đi bộ đội làm cơ yếu của quân chủng Hải quân, chuyên ngành làm cán bộ của Công ty xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tỉnh Thái Bình, là cán bộ của Ban Tổ chức Huyện ủy, làm Chánh Văn phòng Huyện ủy Đông Hưng, làm Phó Chủ tịch UBND huyện và hiện đang đảm nhiệm chức vụ Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đại biểu HĐND huyện, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tôi rất vinh dự được UBBC tỉnh giới thiệu về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 6 gồm 19 xã, thị trấn của huyện Đông Hưng - Một vùng quê đang đổi mới từng ngày và có nhiều khởi sắc, nhất là trong xây dựng nông thôn mới. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Sức sống sôi động và những thành quả tốt đẹp đó là biểu hiện của một vùng quê giàu truyền thống cách mạng, nhân dân hăng say lao động, sáng tạo và đổi mới.

Được ứng cử ở miền quê này và được gửi gắm niềm tin vào các cử tri ở đây là một niềm vinh dự, phần khởi của bản thân. Nếu tái cử là đại biểu HĐND tỉnh, tôi nghĩ rằng, với sự tin nhiệm và những ý kiến đóng góp, xây dựng của cử tri, bản thân tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, đóng góp tích cực và hiệu quả vào các hoạt động của HĐND tỉnh và lãnh đạo huyện Đông Hưng trong nhiệm kỳ tới.

Nhiệm kỳ 5 năm tới của HĐND các cấp gắn với một thời kỳ quan trọng của đất nước và của quê hương. Đó là thời kỳ phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đổi mới toàn diện, đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh, bền vững theo hướng CNH - HĐH, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, có nền sản xuất phát triển, văn hóa, xã hội tiến bộ, dân chủ được phát huy, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao, an ninh

trật tự xã hội được đảm bảo, tất cả cho mục tiêu xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Trong quá trình phấn đấu đó, cùng với các địa phương khác, chúng ta có nhiều thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức như thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là nguy cơ bị tụt hậu về kinh tế. Nguy cơ đó sẽ làm giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chính quyền, không đáp ứng được lòng mong mỏi của nhân dân là ngày càng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Thực tế qua những năm đổi mới và trong thời kỳ chúng ta đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới cho thấy: Nguồn trí tuệ, sự sáng tạo và sức mạnh của nhân dân là vô tận. Những thành tựu đã đạt được khẳng định: Với tài năng, ý trí, đoàn kết và hăng say lao động của nhân dân, nhất định quê hương ta sẽ ngày càng càng giàu đẹp.

Để góp phần xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, nhân dân cần có một tổ chức, một cơ quan đại diện cho ý chí và quyền lực của mình, có đủ năng lực và quyền hạn, trung thành với lợi ích của nhân dân. Đó là cơ quan Quốc hội và HĐND các cấp. Để đáp ứng yêu cầu của nhiệm kỳ HĐND tới, đòi hỏi người đại biểu của nhân dân phải có phẩm chất, đạo đức tốt, có trình độ, có năng lực và liên hệ, gắn bó với nhân dân.

Nhận thức về vai trò, trách nhiệm của người đại biểu HĐND tỉnh, trên cương vị là Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, tôi nhận thấy cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm và năng lực công tác của mình. Bản thân sẽ góp công sức và trí tuệ, cùng BCH, Ban Thường vụ và thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện xây dựng mối đoàn kết thống nhất, nêu cao trí tuệ trong việc hoạch định các chủ trương, định hướng các giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả, toàn diện mọi mặt về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh, làm tốt vai trò là cầu nối giữa cán bộ, đảng viên và nhân dân với cấp ủy, chính quyền. Tham gia là đại biểu HĐND tỉnh sẽ là một điều kiện tốt hơn, giúp tôi nắm bắt thông tin từ nhân dân, từ cơ sở một cách đầy đủ, kịp thời để cùng HĐND tỉnh và lãnh đạo HĐND huyện đề ra chủ trương sát, đúng trong lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện.

Bản thân cần có những đóng góp vào các quyết định của HĐND tỉnh, của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện để có những chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế nông thôn một cách hiệu quả, bền vững gắn với nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới và quyết tâm xây dựng thành công nông thôn mới nâng cao và tiến tới là nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó chú trọng các giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất nông

nghiệp theo chuỗi, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Quan tâm đến đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông kết nối với các trục đường chính; đầu tư mở rộng các cụm công nghiệp, làng nghề, phát triển nghề truyền thống, có các giải pháp kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư sản xuất các lĩnh vực ít gây ô nhiễm môi trường, để tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân. Chú trọng đến việc thu gom, xử lý rác thải, nước thải và công tác bảo vệ môi trường. Cùng cố tuyến y tế cơ sở để làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất các trường học, nâng cao các giải pháp phát triển toàn diện giáo dục đào tạo. Triển khai thực hiện các chính sách xã hội, đảm bảo kịp thời, công bằng, chống làm trái và tiêu cực. Tiếp tục có chính sách đồng bộ, gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội, tạo điều kiện để các gia đình chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, người nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Bản thân sẽ tích cực tham gia xây dựng các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh. Kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực, thói cửa quyền, tham nhũng, hách dịch, sách nhiễu nhân dân.

Tôi thiết tha mong muốn mối quan hệ bền chặt và sự hiểu biết giữa các cử tri với chúng tôi ngày càng sâu sắc, thể hiện rõ trách nhiệm và tình cảm.

Bản thân tôi sẽ thường xuyên giữ mối quan hệ mật thiết với các cử tri, mong muốn được lắng nghe sự đóng góp ý kiến về mọi mặt để tham gia các hoạt động của bản thân vào hoạt động của HĐND tỉnh, thể hiện được trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Trong hoạt động và công tác của mình, tôi sẽ phát huy cao nhất sức lực, sự hiểu biết và khả năng của bản thân và gia đình luôn giản dị, lành mạnh, văn hóa.

Tôi xin được bày tỏ lòng quý trọng và niềm tin tưởng cao nhất của mình tới tất cả cử tri của đơn vị bầu cử số 6 và xin kính chúc các ông, các bà cùng toàn thể các đồng chí và đơn vị mạnh khỏe, hạnh phúc.

ỨNG CỬ VIÊN

Phạm Văn Hằng
Phạm Văn Hằng